



โครงการกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ การเป็นสมาร์ท SME และโกลบอล SME

ความนำ

รัฐบาลกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยเพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 หรือ Thailand 4.0 โดยการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจ ไปสู่ “Value-Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” ซึ่งก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ จึงทำให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SMEs จำเป็นต้องเร่งพัฒนาธุรกิจให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ภายใต้นโยบายประเทศไทย 4.0 หรือ Thailand 4.0 ต่อไป โดยมุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนจาก Traditional SMEs หรือ SMEs ที่มีการดำเนินธุรกิจในรูปแบบเดิม ๆ ไปสู่การเป็น Smart และ Global SMEs ที่มีศักยภาพสูง โดยการเติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ และเชื่อมโยงเทคโนโลยีหลักที่ต้นน้ำ เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับอุตสาหกรรมเป้าหมายที่อยู่กลางน้ำ และอุตสาหกรรมที่อยู่ปลายน้ำ โดยใช้พลัง “ประชารัฐ” ในการขับเคลื่อน ซึ่งประกอบด้วย ภาคเอกชน ภาคการเงิน การธนาคาร มหาวิทยาลัย และสถาบันวิจัยต่างๆ นับเป็นจุดเริ่มต้นของนโยบาย ประเทศไทย 4.0 หรือ Thailand 4.0 ในการสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนให้กับประเทศอย่างเป็นรูปธรรม ด้วยเหตุนี้ การพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SMEs ให้พร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น จึงต้องเร่งสร้าง Smart SMEs ที่มีทักษะแนวคิดการบริหารจัดการทุกมิติ เพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยต่อไป

ดังนั้น เพื่อตอบสนองต่อนโยบายประเทศไทย 4.0 หรือ Thailand 4.0 ของรัฐบาล กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะหน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่ในการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ให้มีองค์ความรู้ ทักษะ และความสามารถในการบริหารจัดการธุรกิจอย่างเป็นระบบ จึงได้จัดทำ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่การเป็นสมาร์ท SME และโกลบอล SME (Genius Entrepreneur) เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการให้เป็น SMEs ที่มีศักยภาพในการบริหารจัดการธุรกิจในทุกมิติ โดยเริ่มจากการพัฒนาความคิดเชิงสร้างสรรค์ของผู้ประกอบการให้สามารถยกระดับผลิตภัณฑ์สู่ตลาดสากล ด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์ โดยใช้เครื่องมือทางด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมสมัยใหม่ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค รวมถึงการสร้างผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมให้มีศักยภาพในการบริหารจัดการองค์กรที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ทำให้สามารถยกระดับการทำธุรกิจ และความสามารถในการแข่งขัน พร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงเข้ากับกระแสของโลก

วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดย่อมให้เป็น Smart Enterprises ที่มีศักยภาพในการบริหารจัดการ โดยใช้เทคโนโลยี ดิจิทัล นวัตกรรม และมีศักยภาพในด้าน ผลิตภัณฑ์ และมาตรฐานในระดับสากล
- เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดย่อมให้มีความรู้และทักษะในการบริหารจัดการธุรกิจตามแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของตลาดโลก และมีความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ และพัฒนาผลิตภัณฑ์เข้าสู่ตลาดต่างประเทศ

หน่วยงานรับผิดชอบ

กองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรม
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ชั้น 5 ต.พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. 02 202 4493

